

## เห็นชอบปฏิทินเลือกตั้ง-คัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 4 เขต และอนุมัติตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.

นำเสนอเมื่อ : 19 ธ.ค. 2558

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่  
12/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  
ว่าที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการเลือกตั้งและคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ครบวาระ 4 เขต  
รวมทั้งอนุมัติตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ชุดต่างๆ

## เห็นชอบปฏิทินการเลือกตั้งและคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ

ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการเลือกตั้งและการคัดเลือกอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 เขต ได้แก่

- สพป. ยะลา เขต 3
- สพป. บัตตานี เขต 3
- สพป. นราธิวาส เขต 3
- สพป. บึงกาฬ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะประกาศให้มี "การเลือกตั้ง"  
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ "การได้มา"  
ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพร้อมกัน

ในส่วนของปฏิทินการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3, บัตตานี เขต 3, นราธิวาส เขต 3 และบึงกาฬ มีดังนี้

วันเดือนปี	กิจกรรม
25 กุมภาพันธ์ 2559	สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
11 มีนาคม 2559	สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมชี้แจงทั้ง 4 เขต
21 มีนาคม 2559	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัคร

28 มีนาคม 2559	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมดำเนินการเกี่ยวกับกวาดเลือกตั้ง เช่น จัดใบบัญชีรายชื่อ ประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับสมัครเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนข้าราชการครู กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร
11 เมษายน 2559	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง สำนักงาน ก.ค.ศ.ติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง
24-26 เมษายน 2559	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้ง
25 เมษายน 2559 (9.00-15.00น.)	วันเลือกตั้ง
25 เมษายน 2559 เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้ง
ภายใน 27 เมษายน 2559	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการเลือกตั้ง

ในส่วนของปฏิทินการได้มา ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ., ผู้แทนครูสภา, ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับทั้ง 4 เขต จะได้มีหนังสือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบต่อไป

## เห็นชอบอนุมัติตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ชุดต่างๆ

- นายสามารถ ขววดี เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

- นายวิมล จำนงบุตร เป็นอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง

- นายอนุสรณ์ ชายเหตุ เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แทนตำแหน่งที่ว่าง

- นายปรีชา ระสร เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่มา [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 ธันวาคม 2558](#)